

BÁO CÁO
sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm
và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định, 6 tháng đầu năm 2020 cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp trong huyện đã tiến hành công tác kiểm tra, giám sát đạt được những kết quả như sau:

ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Cuối năm 2019, toàn Đảng bộ huyện có 5.267 đảng viên, sinh hoạt ở 63 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, gồm: 19 đảng bộ (có 233 chi bộ trực thuộc) và 44 chi bộ. Qua đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng và đảng viên năm 2019: Có 12 tổ chức đảng đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chiếm 19,04%; 50 tổ chức đảng đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ, chiếm 79,36%; 01 tổ chức đảng xếp loại hoàn thành nhiệm vụ, chiếm 1,60% so tổng số tổ chức đảng được đánh giá, xếp loại. Có 4.622 đảng viên thuộc diện phân tích chất lượng, trong đó có 490 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chiếm 10,60%; 3.718 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, chiếm 80,44%; 401 đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, chiếm 8,67%; 13 đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ, chiếm 0,29% so tổng số đảng viên được phân tích.

Hiện nay, toàn Đảng bộ có 5.251 đảng viên, sinh hoạt ở 61 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, gồm: 18 Đảng bộ (có 236 chi bộ trực thuộc) và 43 chi bộ. Đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra từ huyện đến cơ sở được bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát trong tình hình mới.

A. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

I. Lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy:

Thường trực Huyện ủy đã tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt thực hiện Hướng dẫn 07-HD/UBKTTW ngày 12/12/2019 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các văn bản có liên quan về công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cho các đồng chí là thường trực đảng ủy, phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra của đảng ủy các xã, thị trấn và bí thư, phó bí thư các chi - đảng bộ trực thuộc.

Cấp ủy các cấp đã tổ chức tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020¹; ban hành Chương trình kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên năm 2020², giao ủy ban kiểm tra của cấp ủy theo dõi, đôn đốc việc tổ chức thực hiện và định kỳ báo cáo cho cấp ủy xem xét, chỉ đạo; đồng thời tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng nhiệm kỳ 2015-2020 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025³.

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy và đảng ủy viên cơ sở tiếp tục theo dõi và thực hiện giám sát thường xuyên theo sự phân công. Cấp ủy các cấp định kỳ nghe báo cáo và cho ý kiến chỉ đạo về công tác kiểm tra, giám sát; chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc tổ chức đảng cơ sở thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát đã đề ra.

II. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát :

1. Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của cấp ủy các cấp:

1.1- Kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên:

Các tổ chức đảng cơ sở đã tiến hành kiểm tra 1.214 đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng, đạt 100% kế hoạch đề ra. Qua kiểm tra chưa phát hiện đảng viên vi phạm.

1.2- Giám sát tổ chức đảng và đảng viên:

Ban Thường vụ Huyện ủy đã tiến hành giám sát đối với 10 tổ chức đảng (Đảng ủy xã Phước Hiệp, xã Phước Nghĩa, thị trấn Diêu Trì, xã Phước Hưng, xã Phước Thắng, xã Phước Quang, xã Phước Hòa, xã Phước Thuận, xã Phước Lộc và thị trấn Tuy Phước). Nội dung giám sát: Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Qua giám sát đã kịp thời nhắc nhở tổ chức đảng khắc phục các mặt còn thiếu, hạn chế.

2- Kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của các ban tham mưu Huyện ủy:

Ngoài việc thực hiện trách nhiệm phối hợp với Ủy ban Kiểm tra tham mưu, giúp Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2020 và được Ban Thường vụ Huyện ủy phân công chủ trì thực hiện một số cuộc kiểm tra, giám sát, các ban của Huyện ủy đã chủ động xây dựng và triển khai chương trình kiểm tra, giám sát năm 2020 theo chức năng và nhiệm vụ của mình.

3- Kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của UBKT các cấp:

3.1 -Tham mưu và thực hiện nhiệm vụ cấp ủy giao:

¹ Báo cáo số 264-BC/HU ngày 10/12/2019

² Chương trình số 11-CTr/HU ngày 12/12/2019

³ Báo cáo số 303-BC/HU ngày 29/4/2020

3.1.1- Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy:

Tham mưu cho Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng và ban hành Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2020 đối với tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý, báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng năm 2019 và triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát năm 2020; báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng nhiệm kỳ 2015-2020; tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt thực hiện Hướng dẫn 07-HD/UBKTTW ngày 12/12/2019 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các văn bản có liên quan về công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Nhận xét đánh giá các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc làm cơ sở để Ban Thường vụ Huyện ủy đánh giá, xếp loại năm 2019; tham gia Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ huyện trình Đại hội đại biểu lần thứ XXII về nội dung công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; tham gia Tổ công tác của Huyện ủy tổ chức hướng dẫn, kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội cấp cơ sở; phối hợp BTC Huyện ủy tham mưu BTV Huyện ủy về nhân sự BCH, UBKT Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 và Đề án nhân sự UBKT Huyện ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Hoàn thành việc báo cáo kết quả giám sát công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 đối với 10 tổ chức đảng (Đảng ủy xã Phước Hiệp, xã Phước Nghĩa, thị trấn Diêu Trì, xã Phước Hưng, xã Phước Thắng, xã Phước Quang, xã Phước Hòa, xã Phước Thuận, xã Phước Lộc và thị trấn Tuy Phước) cho Ban Thường vụ Huyện ủy.

Tham gia ý kiến nhân sự bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động đối với 18 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý và trao đổi thông tin liên quan nhân sự đến UBKT Đảng ủy Công An tỉnh.

3.1.2- Ủy ban kiểm tra cấp cơ sở:

Tham mưu cho Đảng ủy báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020; xây dựng và ban hành Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2020 đối với tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên thuộc diện cấp mình quản lý; tổ chức tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng nhiệm kỳ 2015-2020.

3.2- Thực hiện nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định:

UBKT cơ sở đã tổ chức kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 03 đảng viên. Qua kiểm tra kết luận có vi phạm phải thi hành kỷ luật và đã thi hành kỷ luật 01 đảng viên bằng hình thức khiển trách; nội dung vi phạm: Tham gia đánh bạc.

Ủy ban Kiểm tra các cấp đã phân công các thành viên ủy ban kiểm tra thực hiện giám sát thường xuyên đối với các tổ chức đảng và đảng viên thuộc diện cấp ủy cùng cấp quản lý. Qua giám sát, chưa phát hiện tổ chức đảng và đảng viên vi phạm.

III. Thi hành kỷ luật đối với đảng viên:

Tổng số đảng viên vi phạm bị thi hành kỷ luật 05 đảng viên. Thẩm quyền thi hành kỷ luật: Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy: 01, chiếm 20 %; Đảng ủy: 02, chiếm 40 %, Chi bộ: 02, chiếm 40%. Hình thức: Khiển trách: 04, khai trừ: 01. Nội dung vi phạm: Chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình: 02; quản lý và sử dụng đất đai: 01; đạo đức, lối sống: 01; lĩnh vực khác: 01 (vi phạm quy định điều khiển phương tiện giao thông đường sắt). Trong số đảng viên bị thi hành kỷ luật có 01 trường hợp bị truy tố, xét xử và phạt tù treo.

Đảng viên vi phạm thuộc các lĩnh vực: Đảng: 01, chiếm 20%, Nhà nước: 02 chiếm 40%; lĩnh vực khác: 02, chiếm 40%.

IV. Giải quyết tố cáo đối với đảng viên

Tiếp nhận 16 đơn thư phản ánh, tố cáo 02 tổ chức đảng và 13 đảng viên (*trong đó 07 đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý*). Qua xem xét, phân loại, số đơn phải giải quyết là 01, đã giải quyết và kết luận: 01, trong đó Ban Thường vụ Huyện ủy giải quyết: 01. Kết quả giải quyết: Tổ đúng một phần.⁴

Ngoài ra, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã chuyển 01 đơn cho Đảng ủy xã Phước An chỉ đạo giải quyết (Đảng ủy xã Phước An đã giải quyết, kết quả: Tổ sai); chuyển 01 đơn cho Đảng ủy xã Phước Hiệp xem xét kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm (Đảng ủy xã Phước Hiệp đã kiểm tra, kết luận có vi phạm và đã thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách); đồng thời xếp lưu 13 đơn để phục vụ công tác kiểm tra giám sát (gồm: 08 đơn giấu tên, 04 đơn mạo tên, 01 đơn có nội dung đã được cấp có thẩm quyền giải quyết).

V. Nhận xét chung:

1. Ưu điểm:

Ban Thường vụ Huyện ủy, cấp ủy cơ sở và ủy ban kiểm tra từ huyện đến cơ sở đã kịp thời quán triệt và triển khai thực hiện hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tổ chức giám sát ở 10/13 đảng ủy xã, thị trấn, qua đó kịp thời nhắc nhở tổ chức đảng khắc phục các mặt còn thiếu sót, hạn chế trong công tác chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ ở cấp cơ sở.

⁴ Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND xã Phước Hưng

Các tổ chức đảng thực hiện nhiệm vụ thi hành kỷ luật Đảng cơ bản đúng quy trình, phương hướng, phương châm, nguyên tắc, thủ tục và thẩm quyền đã giúp cho tổ chức đảng và đảng viên thấy được khuyết điểm, vi phạm để khắc phục, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng.

** Nguyên nhân ưu điểm:*

Các cấp ủy đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát; được sự quan tâm hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan tham mưu của Huyện ủy và tinh thần trách nhiệm cao trong thực hiện nhiệm vụ của ủy ban kiểm tra, của cán bộ làm công tác kiểm tra từ huyện đến cơ sở.

2- Khuyết điểm:

- Công tác giám sát thường xuyên để nắm tình hình, phát hiện, kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm còn hạn chế.
- Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo chưa kịp thời nhất là đối với cơ sở, nên việc tổng hợp, báo cáo cho cấp trên còn khó khăn.

** Nguyên nhân khuyết điểm:*

Một số cán bộ chuyên trách làm công tác kiểm tra ở cơ sở, nhất là ở xã, thị trấn mới được sắp xếp, kiện toàn theo Quyết định số 41/2018/QĐ-UBND, ngày 20/7/2018 của Ủy ban Nhân dân Tỉnh, nên thiếu kinh nghiệm trong tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát.

B. NHIỆM VỤ CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI NĂM NĂM 2020

Sáu tháng cuối năm 2020, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp trong huyện cần thực hiện tốt những nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Tổ chức thực hiện đạt 100% theo Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2020.
2. Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các Quy định, Hướng dẫn của cấp ủy, UBKT cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát.
3. Báo cáo tổng kết việc thực hiện Quy định số 30-QĐ/TW ngày 26/7/2016 của BCH Trung ương thi hành Chương VII, Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng.
4. Kịp thời giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại đối với tổ chức đảng và đảng viên, nhất là liên quan đến nhân sự Đại hội và đại biểu dự Đại hội (nếu có).

5. Tăng cường giám sát đối với tổ chức đảng và cán bộ đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh thiếu sót, khuyết điểm.

6. Tổ chức tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2020 và xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021 phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương.

7. Ban hành Quy chế làm việc của UBKT Huyện ủy và Chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2020-2025./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy (b/ cáo);
- UBKT Tỉnh ủy (b/ cáo);
- Các cơ quan tham mưu, giúp việc của Huyện ủy;
- Các đ/c HUV;
- Các TCCSĐ trực thuộc;
- Lưu VPHU.

T/M HUYỆN ỦY

BÍ THƯ



Mai Văn Ngọc